

**สรุปมติการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ครั้งที่ 12/2556 (ด้านบริหาร)**

**เมื่อวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2556**

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ครั้งที่ 12/2556 (ด้านบริหาร) เมื่อวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุม 603 ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ โดยมีศาสตราจารย์ อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

**1. เรื่อง ร่างหลักเกณฑ์ในการเดินทางไปปฏิบัติราชการภายในประเทศหรือต่างประเทศของประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และอนุกรรมการ**

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับความเห็นที่ประชุมไปจัดทำแนวปฏิบัติสำหรับการเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างประเทศของประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และอนุกรรมการ แล้วนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาต่อไป และในระหว่างที่การจัดทำแนวปฏิบัติสำหรับการเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างประเทศของประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และอนุกรรมการ ยังไม่แล้วเสร็จ ขอให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบการเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างประเทศของประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และอนุกรรมการ

**2. เรื่อง การกำหนดชื่อย่อคณะอนุกรรมการคณะต่าง ๆ ในคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ**

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบการเสนอการกำหนดชื่อย่อของคณะอนุกรรมการคณะต่าง ๆ ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งได้มีการแก้ไขตามความเห็นที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ครั้งที่ 10/2556 (ด้านบริหาร) เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556

**3. เรื่อง ข้อคิดเห็นต่อเรื่องสิทธิมนุษยชน วิธีทางเพศ และอัตลักษณ์ทางเพศ**

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบร่างหนังสือตอบกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ข้อคิดเห็นต่อเรื่องสิทธิมนุษยชน วิธีทางเพศ และอัตลักษณ์ทางเพศ โดยขอให้เพิ่มเติมเนื้อความของมาตรา 3 ของพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ....

ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศ จะนำข้อคิดเห็นของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดท่าทีของไทยต่อประเด็นดังกล่าวในเวทีระหว่างประเทศต่อไป